



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน เดลินิวส์ ไทยโพสต์ คมชัดลึก ไทยรัฐ</p> <p>ผจก.ออนไลน์ สำนักข่าวไทย เว็บไซต์ thaiquote</p>	<p>มลพิษ กทม.</p> <p>-เสนอข่าว ศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาหมอกพิษทางอากาศของกทม.และปริมณฑล รายงานผลการดำเนินงานและสถานการณ์คุณภาพอากาศ วันที่ 6 ก.พ. ค่าฝุ่น PM2.5 เฉลี่ย 24 ชม. พื้นที่กทม.และปริมณฑล 18-44 มคก./ลบ.ม. ดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ในระดับดีถึงดีมาก กรมควบคุมมลพิษคาดว่าวันนี้ (7 ก.พ.) ปริมาณ PM2.5 มีแนวโน้มลดลง ประกอบกับการดำเนินมาตรการอย่างเข้มข้นทำให้ปริมาณฝุ่นลดลงได้</p> <p>-กทม.ยังคงร่วมกับทุกภาคส่วนจัดกิจกรรม Big Cleaning ทุกวันทุกพื้นที่ตลอดทั้งสัปดาห์ โดยกำหนดแผนฉีดล้างถนนหมุนเวียนไปตามถนนทั่วพื้นที่กทม.ทุกวัน เร่งติดตั้งสปริงเกอร์ในโรงเรียนในสังกัดกว่า 200 แห่ง รณรงค์ให้ความรู้การป้องกันฝุ่น PM2.5 และการใช้หน้ากากอนามัยในโรงเรียนในสังกัด จัดเจ้าหน้าที่ตรวจเยี่ยมชุมชน กลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน พร้อมรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองให้กับประชาชน</p> <p>-นายเมธี มหายนันท์ ผอ.ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ เปิดเผยว่า ช่วงเดือนก.พ.เป็นช่วงเปลี่ยนจากฤดูหนาวเข้าสู่ฤดูร้อน ทำให้ในช่วงต้นเดือนและกลางเดือนอากาศแปรปรวน ฝนฟ้าคะนองในหลายพื้นที่ แต่ยังคงมีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้า ขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพ และเตรียมพร้อมรับมือสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า หน้ากากอนามัยทั่วไปสามารถป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก 5 ไมครอน ส่วนหน้ากาก N95 ป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กได้ถึง 0.3 ไมครอน การซื้อหน้ากากอนามัยทั่วไปให้พิจารณาด้านนอกและด้านในต้องไม่มีกลิ่นผิดปกติ ไม่เปราะเปื้อนและไม่มีตำหนิ ต้องคลุมจมูกและปาก สายคล้องหรือสายรัดศีรษะต้องไม่ฉีกขาดและไม่หลุดออกง่ายขณะใช้ แถบปรับกระชับต้องยึดแน่นและต้องไม่มีส่วนใดยื่นออกจากหน้ากาก สำหรับหน้ากาก N95 ต้องไม่หัก พับ งอ มีผิวเรียบสม่ำเสมอ ไม่มีขอบคมและรอยเปื้อน สายรัดและแถบโลหะที่ใช้ปรับความกระชับบนดั่งจุกต้องยึดแน่นกับตัวกรอง เลือกที่มีสายรัดสองสาย ครอบได้กระชับจุกและได้วางควรแนบไปกับใบหน้า ก่อนสวมหน้ากากทุกครั้งต้องล้างมือให้สะอาดและห้ามใช้หน้ากากร่วมกับคนอื่น ทั้งนี้ หน้ากาก N95 อาจใช้ซ้ำได้ ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ระบุไว้กับผลิตภัณฑ์ กรณีใช้เพื่อปกป้องฝุ่นละออง PM2.5 สามารถใช้งานซ้ำได้ 2-3 วัน ควรเปลี่ยนเมื่อหน้ากากเมื่อใส่แล้วหายใจลำบากมากขึ้นหรือเกิดฉีกขาด ในการเก็บรักษา 1.ตรวจเช็คหน้ากากอย่างละเอียดให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ 2.เก็บไว้ในสถานที่ปลอดจากแสงแดด ฝุ่น ความร้อน ความเย็น ความชื้น และสารเคมีที่เป็นอันตราย 3.กรณีที่ใช้แล้วแต่ยังไม่ทิ้ง ให้ทำเครื่องหมายและเก็บไว้ในถุงผ้าหรือถุงพลาสติก การกำจัดหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว ให้ใส่ถุงพลาสติกมัดปากถุงให้แน่น ทิ้งในถังขยะทั่วไป และล้างมือทุกครั้งหลังทิ้งหน้ากาก</p>
<p>ไทยโพสต์ สำนักข่าวไทย</p> <p>ข่าวสด เดอะเนชั่น โพสต์ทูเดย์</p> <p>ทีวีช่อง 5,7,9,TNN24</p>	<p>หญิงตั้งครรภ์ซื้อเคสเสียชีวิตขณะนวดแผนโบราณ</p> <p>-เสนอข่าว พ.ต.อ.ปิยะพันธ์ ภทรพงษ์สินธุ์ รอง ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่ ตรวจรำนวดแผนไทยภายในศูนย์การค้าแห่งหนึ่งใน อ.เมืองเชียงใหม่ หลัง น.ส.วิราวรรณ เกษเกษิ อายุ 26 ปี ตั้งครรภ์ 6 เดือน ไปใช้บริการนวดแล้วช็อกหมดสติและแท้งลูก กลายเป็นเจ้าหญิงนิทรา พบว่าร้านนวดดังกล่าวเป็นของชมรมผู้สูงอายุ มีใบอนุญาตประกอบกิจการนวดแผนไทยและแผนโบราณ ใบรับรองมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพจากสสจ.เชียงใหม่ มีการติดป้ายให้ผู้รับบริการแจ้งปัญหาสุขภาพก่อนนวด ระบุโรคที่มีความเสี่ยงคือ โรคเบาหวาน ความดันสูงหรือต่ำ เส้นเลือดอุดตัน โรคหัวใจ กระดูกพรุน ตั้งครรภ์ และได้รับการผ่าตัดภายใน 6 เดือน โดยหมอนวดที่เป็นคนนวดให้น.ส.วิราวรรณ ยังมาทำงานตามปกติ ส่วนอาการของน.ส.วิราวรรณยังโคม่า ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ ล่าสุดมีการติดเชื้อที่ระบบทางเดินหายใจร่วมด้วย พนักงานสอบสวนได้สอบปากคำหมอนวดและญาติไปแล้ว จากนั้นจะรอดูอาการของผู้ป่วยและขอความเห็นจากแพทย์ผู้รักษาและสสจ. ก่อนจะเรียกทั้งสองฝ่ายมาพูดคุยกัน</p> <p>นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองโฆษกกรมการแพทย์แผนไทยฯ แถลงข่าวว่า ทราบว่าผู้ป่วยไปนวดฝ่าเท้า ซึ่งหากนวดแค่ฝ่าเท้าไม่ค่อยมีปัญหา แต่ร้านนวดบางแห่งมักนวดรีดกล้ามเนื้อไปตามน่องด้วย ซึ่งหญิงตั้งครรภ์มดลูกจะใหญ่ขึ้นไปกดเส้นเลือดในท้องที่ต่อมายังบริเวณขาและน่อง ทำให้เลือดไหลเวียนไม่สะดวกและอาจมีลิ่มเลือดเกิดขึ้นได้ หากนวด</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยรัฐ</p> <p>มติชน</p>	<p>เด็นก็อาจเกิดปัญหาล้มเลือดหลุดไปที่ปอดหรือสมอง ขณะนี้อยู่ระหว่างประสานสสจ.เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม สำหรับหญิงตั้งครรภ์ช่วงก่อน 3 เดือน และหลัง 6 เดือนไม่ควรนวด แต่ระหว่าง 3 เดือนถึง 6 เดือนอาจนวดได้ แต่ต้องนวดกับแพทย์แผนไทยที่ผ่านการอบรมเท่านั้น</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า ได้สั่งการให้กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพประสานสสจ.เชียงใหม่ ตรวจสอบใน 3 ประเด็น คือ ร้านนวดมีใบอนุญาตประกอบกิจการหรือไม่ พนักงานมีใบรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพหรือไม่ และสาเหตุการช็อกของแม่และการเสียชีวิตของเด็กในครรภ์เกี่ยวกับการนวดหรือไม่ เบื้องต้นพบว่าร้านนวดได้รับอนุญาตถูกต้อง ส่วนการนวดจะเป็นสาเหตุที่ทำให้แม่ช็อกและทารกเสียชีวิตหรือไม่นั้นยังอยู่ระหว่างการวินิจฉัยจากแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว นายกำพล ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ครูสอนนวดแผนไทย จ.ชัยนาท กล่าวว่า 8 กลุ่มที่ห้ามนวด คือ 1.คนที่มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับการแข็งตัวของเลือด 2.คนที่มีบริเวณที่เป็นมะเร็งที่ต้องหลีกเลี่ยง 3.คนที่เป็นโรคติดต่อ เช่น โรคอีสุกอีใส โรคคางทูมและผู้ป่วยวัณโรค 4.คนที่มีไข้สูงกว่า 38.5 องศาเซลเซียส 5.คนที่มีอาการอักเสบบวมแดงปรากฏให้เห็น 6.ผู้ป่วยโรคกระดูก 7.ผู้ป่วยที่เพิ่งประสบอุบัติเหตุใหม่ๆ และ 8.คนที่อายุครรภ์ต่ำกว่า 8 เดือน</p>
<p>มติชน</p> <p>ข่าวสด</p> <p>คอลัมน์ ข่าวสดทั่วไทย</p> <p>มติชน</p> <p>คอลัมน์ เขี้ยวถลาลม</p>	<p>ตรวจคลินิกพล.ต.ท.คำรณวิทย์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุรินทร์ สืบซึ้ง นพ.สสจ.ปทุมธานี ชี้แจงกรณีการตรวจสอบคลินิกแพทย์แผนไทยของ พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ฐประจ่าง ว่า ได้รายงานผลการตรวจสอบต่อผู้ว่าฯ และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพแล้ว ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่สามารถเข้าตรวจสอบคลินิกได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า ส่วนคลินิกของ พล.ต.ท.คำรณวิทย์ เป็นการตรวจประจำปี ซึ่งพบว่าเป็นไปตามมาตรฐาน มีใบอนุญาตถูกต้อง ผู้ป่วยสามารถเข้ามารักษาได้ตามปกติ</p> <p>-กล่าวว่า พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ฐประจ่าง อดีต ผบ.ช.น. เกษียณอายุราชการแล้วผันตัวเองมาเป็นหมอพื้นบ้าน ตามระเบียบกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ เปิดสถานพยาบาล "มูลนิธิมงคล-จกส ฐประจ่าง" ที่เชียงรากใหญ่ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี มีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย รักษาโรคด้วยตำราแพทย์จีน และยังให้รพ.ตำรวจมาช่วยวางระบบความสะอาด รักษาฟรีมาเป็นสิบปีแล้ว แต่เมื่อวันที่ 1 ก.พ.ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่สาธารณสุขหนึ่งได้รับคำสั่งให้เข้าตรวจสถานพยาบาล แต่ไม่พบความผิด ซึ่งไม่มีคำอธิบายสำหรับปฏิบัติการอันมีนัยยะครั้งนี้ หรือว่าในสังคมไทยแค่คนมีอำนาจมันโล่งก็อยู่ยาก</p>
<p>เว็บไซต์ข่าวสด</p> <p>เว็บไซต์ Sanook</p>	<p>รพ.กบินทร์บุรีชี้แจงเหตุแม่คลอดลูกแฝดเสียชีวิต</p> <p>-เสนอข่าว นายวีระ อายุ 33 ปี สามีนางสุภาพร อายุ 34 ปี ระบุว่า ภรรยาถูกส่งตัวจากรพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร มาผ่าตัดคลอดลูกแฝดที่รพ.กบินทร์บุรี เนื่องจากต้อบเด็กเต็ม โดยหลังจากผ่าตัดไม่นานภรรยาเสียชีวิต ซึ่งมีข้อสงสัยกรณีหลังผ่าตัด รพ.นำภรรยาไปอยู่ห้องรวมที่มีคนไข้จำนวนมาก โดยรพ.แจ้งว่าภรรยามีภาวะแทรกซ้อนน้ำท่วมปอดจนเป็นเหตุให้เสียชีวิต</p> <p>ด้าน นพ.โชคชัย มานะดี ผอ.รพ.กบินทร์บุรี กล่าวว่า รพ.ได้รับการประสานจาก รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ขอส่งตัวคนไข้มาผ่าตัดด่วนเนื่องจากรพ.ไม่มีต้อบเด็ก จากที่ได้รับงานงานของแพทย์พบว่าเด็กในท้องมีลักษณะอายุครรภ์ราว 36 สัปดาห์ จึงทำการผ่าตัด และจากการเอ็กซเรย์พบว่าผู้ป่วยมีภาวะแทรกซ้อนปอดติดเชื้ออย่างรุนแรง ทำให้น้ำท่วมปอด เป็นเหตุให้เสียชีวิตดังกล่าว ทางรพ.อยากจะผ่าชั้นสูตรแต่ญาติไม่ยอม รพ.ขอแสดงความเสียใจและจะช่วยเหลือค่าทำขวัญ รวมทั้งจะไปเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมที่วัดด้วย หากญาติมีข้อสงสัยในการเสียชีวิต ยินดีอธิบายให้ฟังทุกกระบวนการรักษา เพื่อความสบายใจของทุกคน</p>
<p>มติชน เว็บไซต์มติชน</p>	<p>คำปรับนักศึกษาแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. เปิดเผยกรณีที่ประชุมกรม.ขอข้อมูลเพิ่มเติมการเพิ่มคำปรับนักศึกษาแพทย์ที่ไม่ทำงานชดใช้ทุนตามสัญญา จาก 4 แสนบาท เป็น 2.5 ล้านบาท ว่า แม้ กรม.จะไม่ได้เห็นชอบตอนนี้คงไม่ได้ทำให้ผู้ใดเสียประโยชน์หรือทำให้เกิดความขัดข้องอะไร ส่วนจะเพิ่มคำปรับตอนไหน ทันรัฐบาลชุดนี้หรือทันทปีการศึกษาหน้าหรือไม่ยังบอกไม่ได้ แต่จะทำให้เหมาะสมกับช่วงเวลา ซึ่งคงต้องดูทุกอย่างประกอบกัน</p>
<p>มติชน เว็บไซต์ข่าวสด</p> <p>เว็บไซต์ไลน์ทูเดย์</p> <p>ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p>รพ.รพ.หนองแคลี้กักรพ.ผู้ป่วย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวถึงกรณีคนขับแท็กซี่ถูก รพ. หนองแค จ.สระบุรี ลี้กักรพ. ขณะโรคหัวใจกำเริบเฉียบพลันและเสียชีวิต ว่า ต้องแยกเป็น 2 ประเด็น คือ ผู้ป่วยเสียชีวิตก่อนเข้ารับการรักษา และรพ.ขโมยทรัพย์สินของผู้เสียชีวิต ซึ่งสธ.ได้ลงโทษทางวินัย รพ.รายดังกล่าวด้วยการไล่ออกทันทีและแจ้งความดำเนินคดี ส่วนกรณีผู้เสียชีวิต ได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและหาสาเหตุของการเสียชีวิต เพื่อดูว่าจะสามารถ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ช่วยเหลือเหยียวยอะไรได้บ้าง โดยปกติจะใช้ระยะเวลาในการพิจารณาไม่เกิน 1 เดือน ทั้งนี้ สธ.มีบุคลากรจำนวนมาก ได้พยายามดูแลเพื่อให้บริการประชาชนให้ดีที่สุด และหากพบใครทำผิดก็จะดำเนินการลงโทษตามระเบียบทันที
มติชน	<p>ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์</p> <p>-เสนอข่าว นายวันชัย พูลชัย เลขานุการเครือข่ายเฝ้าระวังธุรกิจสุรา และแกนนำ เครือข่ายเฝ้าระวังธุรกิจสุรา เครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ ยื่นจดหมายเปิดผนึกพร้อมหลักฐานเป็นภาพถ่าย คลิปวิดีโอ ต่อ นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัด ศธ. เพื่อให้ตรวจสอบโรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่งใน จ.เชียงใหม่ มีการจัดกิจกรรมลานเบียร์กลางสนามโรงเรียน โดยศึกษาธิการ จ.เชียงใหม่ ได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้ว จากข้อมูลน่าจะมีความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ และผิดระเบียบ ศธ. ที่ห้ามดื่มหรือจำหน่ายแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา หากผู้บริหารสถานศึกษาไม่มีส่วนรู้เห็นอาจตักเตือน แต่หากผู้บริหารนั่งดื่มในงานด้วยอาจต้องย้าย</p>
ไทยรัฐ คอลัมน์เลขที่ 1 วิภาวดี	<p>แชร์ข่าวเท็จมีโทษ</p> <p>-เสนอข่าว พล.ต.อ.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม รอง ผบ.ตร. พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผบช.สทม. สั่งให้ พล.ต.ต.นิธิธร จินตกานนท์ ผบก.จร. ในฐานะรอง ผอ.ศปอส.ตร. ตั้งทีมสืบสวนเร่งรัดติดตามจับกุมผู้จัดทำเว็บไซต์ที่นำเข้าข้อมูลข่าวที่เป็นเท็จมาเผยแพร่ โดยได้จับกุม นายวัฒนาพงษ์ พิธาวัณนิจติกุล อายุ 36 ปี ตามหมายจับศาลอาญาข้อหา “นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จที่น่าจะก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน” มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ขอให้ประชาชนระมัดระวังในการส่งต่อข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ควรส่งต่อข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ หากโพสต์หรือส่งต่อข้อมูลที่บิดเบือนไม่เป็นความจริงจนเกิดความเสียหายต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ หรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกในหมู่ประชาชน อาจเข้าข่ายความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์</p>
เพจกระทรวง สาธารณสุข	<p>เพจขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์</p> <p>-ผู้ใช้เฟซบุ๊กแจ้แจ้เบาะแสบ่เพจชื่อ “ลดราคา บอกด้วย” โพสต์โฆษณาขายเครื่องดื่ม Kulov Red Blast กระป๋องแดง กลิ่นสละ ผสมแอลกอฮอล์ 5 %</p>
เพจกระทรวง สาธารณสุข	<p>ขายยาผ่านเว็บไซต์</p> <p>-ผู้ใช้เฟซบุ๊กแจ้แจ้แจ้ข้อมูล เพจลาซาต้า มีการขายยา ซึ่งบางรายการเป็นยาอันตราย เช่น สมุนไพรมหาปาแดง 800 mg ยาเซย์ลิส ทาดาฟิล 500 mg ออกฤทธิ์คล้ายกลุ้มเนื้อ gold vigra 300 mg เป็นต้น</p>
มติชน	<p>ดูแลสุขภาพผู้ประกันตน</p> <p>-กล่าวว่า พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.แรงงาน เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ผู้ประกันตนในสถานประกอบการ ซึ่ง 9 หน่วยงาน ได้แก่ สปส. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค กรมสุขภาพจิต กรมอนามัย สภาหอการค้าฯ สภาอุตสาหกรรมฯ และสมาคมรพ.เอกชน บูรณาการทำงานร่วมกัน</p> <p>นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมฯ และเครือข่าย ได้พัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพอนามัยคนวัยทำงานด้วยชุดความรู้สุขภาพ 10 เรื่อง เพื่อให้มีสุขภาพและคุณภาพที่ดีจากการทำงาน ลดพฤติกรรมทางสุขภาพที่ไม่พึงประสงค์ต่อการเกิดโรคเรื้อรังและโรคจากการประกอบอาชีพ</p>
สวท,ทีวีช่อง ThaiPBS กรมประชาสัมพันธ์	<p>ตรวจเยี่ยม รพร.ด่านซ้าย</p> <p>-เสนอข่าว ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และประธานกรรมการมูลนิธิ รพร. พร้อมด้วย นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ รองปลัด สธ. ตรวจเยี่ยม รพร.ด่านซ้าย จ.เลย พร้อมมอบถุงของขวัญพระราชทานให้ผู้ป่วย ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน รับฟังและร่วมแก้ไขปัญหารสร้างเครือข่ายพัฒนา รพร. โดย ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม ได้ขึ้นชมโครงการ “ต้นแบบด่านซ้ายเมืองอารยสถาปัตย์เพื่อทุกคน” ที่จัดการพื้นที่สาธารณะร่วมกับชุมชน อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการใช้ชีวิตประจำวันและสำหรับกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ ผู้สูงอายุ คนพิการ หญิงตั้งครรภ์ และเด็ก เช่น ทางขึ้นลง ราวจับ ห้องน้ำ ที่จอดรถ เป็นต้น รวมถึงสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ป้องกันการเกิดปัญหาภาวะยาวด้านสาธารณสุข สู่การดูแลสุขภาพที่ยั่งยืน</p>
ไทยรัฐ ไทยโพสต์	<p>พัฒนางานประจำสู่งานวิจัย</p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. เป็นประธานลงนามความร่วมมือในการดำเนินงานสนับสนุนพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (ROUTINE TO RESEARCH : R2R) ระดับประเทศ ระหว่าง สธ. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล สสส. สรพ. สปสช. และ สวรส. โดยร่วมกันจัดตั้งเครือข่ายวิจัย R2R ในระบบ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>สาธารณสุขทุกระดับ การพัฒนาและสนับสนุนวิชาการในรูปแบบของฐานข้อมูล เว็บไซต์ จัดหมายข่าว เพื่อเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ โดยสธ.จะสนับสนุนด้านนโยบาย วิชาการ งบประมาณ และการบริหารจัดการ ให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขดำเนินการวิจัยจากงานประจำเพื่อพัฒนางานบริการสู่ประชาชน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สนับสนุนด้านวิชาการ ให้เกิดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมถึงจัดการประกวดผลงานวิชาการ R2R ดีเด่น สรพ. บูรณาการสู่กระบวนการพัฒนาและรับรองคุณภาพ การบริหารจัดการและการดำเนินงาน สสส. สนับสนุนงบประมาณ สปสช. สนับสนุนนโยบายเพื่อพัฒนาให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์ตามหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ได้รับบริการที่มีคุณภาพ ครอบคลุมมากขึ้น และสวรส. สนับสนุนด้านนโยบาย วิชาการ และงบประมาณ</p>
<p>ไทยรัฐ คอลัมน์ ชกหลังข่าว</p>	<p>สถานการณ์โรคและภัยสุขภาพ</p> <p>-กล่าวถึงการเสวนา DDC Forum เรื่อง “การเฝ้าระวังสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพ ที่มาตามฤดูกาลตลอดจนผลกระทบทางสุขภาพที่คุณอาจมองข้าม” ว่า นพ.สุวธรรมชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค ระบุ โรคไข้หวัดใหญ่ปีนี้พบทั่วโลกมีอัตราการป่วยเพิ่มมากขึ้น อาทิ ประเทศญี่ปุ่น พบว่าในปี 2562 มีอัตราป่วยเพิ่มสูงมาก ในรอบ 20 ปี เช่นเดียวกับประเทศไทยที่พบผู้ป่วยแล้วกว่า 1.6 หมื่นราย และเสียชีวิตแล้ว 1 ราย ซึ่งหากได้รับฝุ่นละอองอย่างเดียวไม่ได้รับเชื้อโรค ก็ไม่ได้ทำให้เกิดการป่วยเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด...ถือเป็นข่าวดีท่ามกลางข่าวร้าย</p>
<p>สวท,ทีวีช่อง ThaiPBS กรมประชาสัมพันธ์ สำนักข่าวไทย tnamcot.com</p>	<p>สมองพิการในทารกหรือเด็กเล็ก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า สมองพิการในเด็กเกิดจากสิ่งต่าง ๆ ที่มากระทบต่อสมองในช่วงเจริญเติบโตในวัยเด็ก ส่งผลให้การเคลื่อนไหวและการทรงตัวของร่างกายผิดปกติ และอาจมีความผิดปกติของสมองด้านอื่น ๆ ร่วมด้วย เช่น การมองเห็น ได้ยิน การเรียนรู้ สติปัญญาและโรคลมชัก เป็นต้น ส่วนใหญ่พ่อแม่มักพบความผิดปกติได้ตั้งแต่อายุ 1 ปี โดยสังเกตจากพัฒนาการที่ล่าช้ากว่าอายุ หากพบต้องเข้ารับคำปรึกษาจากกุมารแพทย์ทางระบบประสาท เพื่อให้ตรวจเพิ่มเติมอย่างถูกต้อง</p>
<p>สยามรัฐ ข่าวสด เว็บไซต์สยามรัฐ เว็บไซต์ mthai</p>	<p>ปัญหายาเสพติด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า จากสถิติผู้เข้ารับการรักษาบำบัดยาเสพติดของ สบยช. ปี 2561 พบผู้ป่วย 6,199 คน มากที่สุดอยู่ในช่วงอายุ 25-29 ปี ส่วนใหญ่อาชีพรับจ้าง ว่างาน ประเภทของยาเสพติดที่ใช้มากที่สุดคือยาบ้า รองลงมา ได้แก่ สุรา</p> <p>นพ.สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผอ.สบยช. กล่าวว่า การใช้ยาบ้าหรือสารเสพติดอื่น ๆ เกิดผลเสียทั้งต่อตนเอง ทำให้สุขภาพทรุดโทรม ภูมิคุ้มกันต่ำลงติดโรคร้ายกล้ำเนื้อกระดูก ชัก เสียชีวิตได้ และผลเสียต่อครอบครัว เกิดการทะเลาะเบาะแว้ง แยกแยก ตลอดจนผลเสียต่อสังคมและชุมชน อาจเกิดปัญหาไม่ปลอดภัยในชุมชน ครอบครัว ผู้ปกครองสามารถป้องกันบุตรหลาน โดยการอบรมเลี้ยงดู ให้ความอบอุ่น เอาใจใส่ ให้เวลา สอนให้เห็นถึงผลกระทบของยาเสพติด เป็นแบบอย่างที่ดี หากพลาดพลั้งเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วต้องดูแลช่วยเหลืออย่างถูกต้อง</p>
<p>เว็บไซต์สปริงนิวส์ เว็บไซต์สนุก</p>	<p>จัดลานเบียร์ในวัด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมาน พุตระกูล ผอ.สคร.ที่ 5 ราชบุรี โปสตัดคลิปเหตุการณ์เข้าตรวจสอบงานปิดทองฝังลูกนิมิตของ วัดแห่งหนึ่งใน อ.จอมบึง จ.ราชบุรี หลังได้รับการร้องเรียนว่ามีการเปิดลานเบียร์สดยี่ห้อหนึ่ง โดยเป็นช่วงเวลาทีนพ.สมานกำลังพูดคุยกับเจ้าอาวาสวัด และมีชายคนหนึ่งเดินเข้ามาหยิบกระดาษในมือนพ.สมานซึ่งเป็นข้อตกลงของเจ้าของงาน มีการใช้ความรุนแรงและทำร้ายช่างภาพของทีมนพ.สมาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและทหารต้องเข้าระงับเหตุ โดยนพ.สมานได้รายงานผู้ว่า ราชบุรี เพื่อให้แจ้งความดำเนินคดีกับชายในภาพ ฐานทำร้ายเจ้าพนักงาน ขณะทีตนและทีมงานจะเข้าแจ้งความที่สภ.จอมบึงเช่นกัน</p> <p>พร้อมกันนี้ นพ.สมาน ได้โพสต์ข้อความขอบคุณผู้ว่า ราชบุรี ที่สั่งการให้ดำเนินคดีฐานทำร้ายเจ้าพนักงานอย่างเฉียบขาดและเอาผิดจนถึงที่สุด และขอชื่นชม คุณจิตรเพชร ราชมณี เจ้าหน้าที่ซึ่งถูกทำร้ายขณะถ่ายวิดีโอบันทึกการเข้าตรวจสอบของทีมงาน ที่อดทนอดกลั้นถูกทำร้ายโดยไม่ได้โต้ตอบใด ๆ ทั้งนี้ สคร.จะเข้ากราบนมัสการเจ้าคณะจังหวัด เพื่อชี้แจงและขอความเมตตาให้สั่งการให้เกิดนโยบาย “งานวัดปลอดภัยและเครื่องดื่มมีนเมา” ต่อไป</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p>สมุนไพรเพิ่มน้ำมันแม่</p> <p>-เสนอข่าว ผศ.เอกราช บำรุงพีชน์ คณะสาธารณสุข ม.มหิดล ในฐานะหัวหน้าคณะวิจัยสมุนไพรเพิ่มน้ำมันแม่ภายใต้สิทธิบัตรแบรนด์ “ฟินูแคป พลัส” เปิดเผยว่า ทีมวิจัยได้ทดสอบประสิทธิภาพของตำรับสมุนไพร 3 ชนิด ได้แก่ ลูกชด ขิง และขมิ้น ใช้เวลาศึกษาวิจัยกว่า 1 ปี ในกลุ่มมารดาที่ให้นมบุตรมาแล้ว 1 เดือน พบว่าในสัปดาห์ที่ 2 กลุ่มมารดาที่กินสมุนไพร มีปริมาณน้ำมันเพิ่มขึ้น 49% และเพิ่มถึง 103% ในสัปดาห์ที่ 4 ซึ่งผลงานวิจัยตำรับสมุนไพรเพิ่ม</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	น้านมแม่ถือเป็นครั้งแรกของไทยที่ได้มีการตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ระดับโลก "Breast feeding Medicine" นิวยอร์ก สหรัฐ ซึ่งก่อนหน้านี้ ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch